

วงเสวนาเตือนภัย-รู้ทันยุคโซเชียล

ป้องกันเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

กทม. - เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่อาคารนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจร.) จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง ภัยมืดสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งเรียนรู้สื่อใหม่อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และตระหนักถึงภัยอันตรายของสื่อออนไลน์ได้อย่างเท่าทัน โดยมี นายชนา ไชยประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มจร. พ.ต.ท. รังสิมันท์ วิจิตรารังศักดิ์ รองผกก. 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) นายสมบัติ ลีลาพตะ ผอ.สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ดร.จินตนนท์ ชญาตร์ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) น.ส. ชุมฉันทน์ จานีประศาสน์ บรรณาธิการบริหารข่าวสด และ นายวศกร เดชสุธรรม สินปินวงกล้วยไทย ร่วมเสวนา โดยมีนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเข้าฟัง

ดร.จินตนนท์กล่าวว่า เมื่อทุกคนเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้ก็จะมีข้อควรระวัง อาทิ การเช็คอิน โพสต์รูปอวดลูกหลาน หรือข่าวปลอมที่ถูกแชร์มา เพราะพวกมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสหาตัวหรือนำข้อมูลไปใช้ได้ง่าย

น.ส.ชุมฉันทน์กล่าวว่า “ไม่มีความเป็นส่วนตัวในโลกโซเชียล” ในฐานะที่เป็นสื่อจะเห็นว่าข่าวที่มีเยอะและเพิ่มขึ้นมาทุกวันก็มีข่าวเกี่ยวกับภัยออนไลน์ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของแต่ละคนว่าจะโดนหลอกด้วยเรื่องอะไร สื่อต้องนำเสนอให้เห็นว่ามีตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้คนอ่านได้เก็บไปคิด ไม่โดนหลอกซ้ำ

ด้านพ.ต.ท.รังสิมันท์กล่าวว่า คดีส่วนใหญ่ที่เกิดในโลกออนไลน์จะเกี่ยวกับการฉ้อโกง ซึ่งคนโดนหลอกไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มเด็กวัยรุ่นเท่านั้น บางคนก็เป็นอาจารย์ ดังนั้นควรระมัดระวัง อย่าหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ

นายวศกรกล่าวว่า หากศิลปินนำเนื้อหาภัยออนไลน์มาทำเพลงกันเยอะๆ น่าจะช่วยให้ตระหนักถึงภัยนี้ได้

ขณะที่นายสมบัติกล่าวว่า เทคโนโลยีในสื่อออนไลน์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของตัวกฎหมายที่รัฐนั้นก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึง อาทิ การนำไปหลอกลวง การโพสต์หรือแชร์ข้อความอาจทำให้เกิดอาชญากรรมได้ การแชร์ทุกอย่างนั้นเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ประสงค์นำข้อมูลไปทำให้เสียหายได้



สำคัญ - ดร.จินตนนท์ ชญาตร์ศุภมิตร สมาชิกสนช. น.ส.ชุมฉันทน์ จานีประศาสน์ บ.ก.บพ.ข่าวสด พ.ต.ท.รังสิมันท์ วิจิตรารังศักดิ์ รองผกก. 3 บก.ปอท. และนายสมบัติ ลีลาพตะ ผอ.สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมเสวนา “ภัยมืดสังคมออนไลน์” ที่ม.ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ